

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อัตรากำลังมีความสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ	การวางแผนการบริหารจัดการกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจ	๑) การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙) และโครงสร้างส่วนราชการให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลตำบลโชคชัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	งานการเจ้าหน้าที่
		๒) การสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง โดยวิธีการ บรรจุแต่งตั้ง การรับโอน การย้ายและการร้องขอให้คณะกรรมการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ) ดำเนินการรวมถึงการสรรหาพนักงานจ้าง	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	งานการเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังมีความสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ	วางแผนการสร้าง ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรทุกระดับการบริหารและพัฒนากลุ่มคนให้มีคุณภาพ	๑) การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	งานการเจ้าหน้าที่
		๒) การทบทวนและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของเทศบาล	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายใน ต.ค.๖๗	ทุกกองงาน
		๓) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	งานการเจ้าหน้าที่

แผนการพัฒนาศูนย์พยาบาลบุคคล

ประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ	วางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	การจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น	๔๕๐,๐๐๐ บาท	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	ทุกกองงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	วางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร	๔๐๐,๐๐๐ บาท	ภายใน พ.ค.๖๘	งานการเจ้าหน้าที่
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความรู้ใหม่ ๆ	วางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ภายใน ก.ย.๖๘	งานการเจ้าหน้าที่
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ใหม่ ๆ	รวบรวมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ทุกกองงาน
พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีความสามัคคีในองค์กร	จัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร	๓๐,๐๐๐ บาท	ภายใน ก.ย.๖๘	งานการเจ้าหน้าที่